

Số: 1625/BC-UBND

Hương Trà, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản**

UBND thị xã Hương Trà nhận được công văn số 801/STP-BTTP ngày 17/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị báo cáo 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản. UBND thị xã Hương Trà báo cáo như sau:

**1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản.**

Trong những năm qua công tác đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản luôn được Ủy ban nhân dân thị xã quan tâm. Để thực hiện Luật Đấu giá đảm bảo theo quy định UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp thông qua tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép để tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, ban, ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường. Đăng tải các bài viết, chuyên mục để tuyên truyền về Luật trên Cổng thông tin điện tử UBND thị xã; Trang thông tin điện tử của các xã, phường để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan đấu giá tài sản nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản; tăng cường tính công khai, minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã.

Nhìn chung trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã đã đi vào nề nếp, thể hiện được tính trách nhiệm, chủ động và quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản.

**2. Kết quả thực hiện quy định của Luật đấu giá tài sản liên quan đến quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của UBND cấp có thẩm quyền với vai trò là người có tài sản đấu giá (lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, xây dựng phương án đấu giá, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, việc ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phê duyệt/công nhận kết quả trúng đấu giá và các nội dung khác có liên quan).**

Việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản UBND thị xã giao trách nhiệm cho Trung Tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính-kế hoạch thị xã tham mưu, đề xuất đảm bảo theo quy định.

Việc đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu giá trên địa bàn thị xã đều tuân thủ chặt chẽ các quy trình, thủ tục trong hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tăng cường phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Đấu giá tài sản và các Thông tư, Nghị định liên quan.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn thị xã.

### **3. Khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, bất cập.**

Hiện nay công tác đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã chưa có khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là Báo cáo 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, UBND thị xã Hương Trà báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tư pháp;
- CT, PCT UBND thị xã;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Ngọc An**